

บัญชีผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
1	นางสาวดวงรัตน์ มุกต์มณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
2	นางปริญ ริมวานิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
3	นายธัญชัย มงคลทรัพย์า	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4	นายทศพล เพ็ชรธนะกุลชัย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
5	นางสาววัชรินทร์ ศิวเสน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6	นางสาววรรณวิมล เสดานานนท์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7	นายโฆสิต ชูโต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
8	นายรัตน์ เลี้ยงสกุล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9	นายสาโรจน์ เจียรรักสุวรรณ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10	นายเศรษฐพงศ์ ธรรมพิทักษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
11	นางสาวสุภาวีนี นิลเขต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12	นางจริญญา สงวนญาติ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
13	นางสิริพร แสงคำสุข	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
14	นางสาวปณิตา สาลี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
15	นางสาวสุนิสา ประดับราช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
16	นางสาวปัทมพร วิทยาไพโรจน์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
17	นางสาวเพ็ญนภา คงธนสารสิทธิ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
18	นางสาวศิริวรรณ ลากทับทิมทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
19	นางฤทัยรัตน์ ราชมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
20	นางสาวชนากานต์ ต่างจิตร์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
21	นางสาวสมพร อัครเสนสมบัติ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
22	นางสาวศรินญา ภูมาจิตต์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
23	นางสาวทิพพาวดี เลิศวิริยะวานิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
24	นางสาวดาเรศ แก้วเกต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
25	นายวุฑฒิ ศรีคำภา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
26	นางปัทมเนตร ยิ่งสนอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
27	นายปริญญา ลีนหามันท์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
28	นางมนต์ธิมา ใหม่พรหม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
29	นางสาวทิพวรรณ รักสงบ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
30	นางกิตติมา แสงสี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
31	นางสาวปวีณริศา อางสาลี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
32	นางสาวดาลัด เล็นทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
33	นางสาวพัชรพร นำตระกูลพัฒนา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
34	นางธูนิตา ลุทัน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
35	นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
36	นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
37	นางสาวเกษร ไใหญ่กระโทก	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
38	นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
39	นางสาวปริญานุษ เลิศศรีธมมาลา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
40	นางสาวรุ่งทิวา ตะติชรา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
41	ว่าที่ร้อยตรีทรงพล เชิดฉาย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
42	นางสาววัลยา ศิริทัพ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
43	นางสาวอรชุลี วิเชียรประดิษฐ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
44	นายชยานนท์ ชเลจร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
45	นางสาวนัทธมนต์ รังสีพันธ์เดช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
46	นางอรทัย เสาวภาคย์ไพบุลย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
47	นายพิเชฐ โสภณแพทย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม